



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อสกัดกั้น ระวังยับยั้ง และลดโอกาส การทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการร่วม บูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเข้า มาร่วมเป็น “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน ที่เป็นการพัฒนาเครือข่ายเก่าและ สร้างเครือข่ายใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมตัวกัน ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต การรณรงค์ให้ความรู้ การแจ้งเบาะแส นำไปสู่การยกย่องเครือข่าย ที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคัดเลือกเครือข่ายคุณภาพที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต เพื่อยกย่องให้เป็น “เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” จึงได้มีการคัดเลือกเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการเปิดรับสมัครและสรรหาเครือข่าย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกฯ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่าย ต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑. ความเป็นมา

ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาการทุจริตที่รุนแรงอันเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ ภัยร้ายแรงสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ ก็คือ “ปัญหาการทุจริต” ซึ่งสาเหตุที่สำคัญ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐขาดจิตสำนึก หน่วยงานของรัฐบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างหลักของประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบราชการยังไม่เข้มแข็ง ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหา การทุจริตของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังคงขาดการบูรณาการและสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหา หน่วยงานภาครัฐจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อมั่นจากภาคประชาชน การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เด็ดขาด รวดเร็ว เป็นธรรมเห็นได้จากระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) อยู่ในระดับต่ำ อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๐๘ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ยังขาดประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามไม่เกิดประสิทธิผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง ในฐานะหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑) บัญญัติให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือ ชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับ มาตรา ๕๑/๒ บัญญัติให้การดำเนินการตาม มาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้คำเสนอแนะ ช่วยเหลือ และร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท.) มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำเสนอแนะ ช่วยเหลือ และร่วมมือดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมทั้งสามารถเชิญบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงต้องนำนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยจะต้องเสริมสร้างและขับเคลื่อนการบูรณาการให้ทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหยุดระงับยับยั้ง ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เสริมสร้างนโยบาย “ทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต” และแก้ไขปัญหาคอรัปชันของประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานภาครัฐ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ

กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ในการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมการป้องกันและจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขับเคลื่อนการเข้ามีส่วนร่วมเป็น “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต”

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสกัดกั้น ระวังยับยั้ง และลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและพัฒนา “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” ที่เป็นการพัฒนาเครือข่ายเก่าและสร้างเครือข่ายใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต การรณรงค์ให้ความรู้ การแจ้งเบาะแส นำไปสู่การยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในพื้นที่ในการเฝ้าระวังการทุจริตมากขึ้น และขยายผลไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทุจริตในพื้นที่ลดลง การดำเนินงานในภาครัฐเกิดความโปร่งใส โดยการดำเนินการใน ๓ ส ได้แก่ ๑.สร้างความไว้วางใจ (Build trust) ผ่านการเปิดเวทีสาธารณะ ๒.สร้างงาน (Create jobs) ผ่านการเปิดบ้าน Open House (ป.ป.ท. ของประชาชน) และ ๓.สร้างแรงจูงใจ (Build motivation) บูรณาการทำงานร่วมกัน เป็นผลสำเร็จจนนำไปสู่การได้รับรางวัลเครือข่าย PACC ด้านทุจริต ซึ่งถือเป็นมาตรการในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านทุจริตที่ยั่งยืนของประเทศ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน) ให้เห็นความสำคัญ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการร่วมบูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือขับเคลื่อนธรรมาภิบาล หรือร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม

๒.๒ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลไก “ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” และสนับสนุนการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต หรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม

๒.๓ เพื่อคัดเลือก หรือสรรหาเครือข่ายคุณภาพที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือเรื่องอื่นใดภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต”

๓. คำจำกัดความ

๓.๑ เครือข่าย

หมายถึง กลุ่มคน หรือองค์กร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือที่สำนักงาน ป.ป.ท. เห็นว่ามีความเหมาะสม หรือสมควรที่จะเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต”

๓.๒ เครือข่ายพื้นที่สีขาว

หมายถึง เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๓.๓ กลุ่มคน

หมายถึง การรวมตัวกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการใดในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม

๓.๔ องค์กร

หมายถึง ชมรม หรือสมาคม หรือกลุ่มสมาชิก หรือหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือหน่วยงานไม่แสวงหากำไร หรือองค์กรการกุศล องค์กรมหาชน หรือองค์กรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการ หรือมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม

๓.๕ พื้นที่

หมายถึง พื้นที่ที่เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ การป้องกัน การแก้ไขปัญหา หรือทำการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม และรวมถึงพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางต่าง ๆ

๓.๖ การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

หมายถึง การที่เครือข่ายมีส่วนร่วมหรือเป็นต้นแบบในการเฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแส ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. หรือแจ้งไปยังองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามหน้าที่อำนาจ หรือเครือข่ายได้ดำเนินการใด ๆ โดยเครือข่ายเองในลักษณะใด ๆ หรือเข้าร่วมบูรณาการดำเนินการ กับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- ๑) การเข้าทำการระงับยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
- ๒) การตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ หรือให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๓) การตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ของรัฐที่ไม่คุ้มค่างบประมาณ หรือสูงเกินจริง
- ๔) การเฝ้าระวัง หรือติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ๕) การเฝ้าระวัง หรือติดตามกรณีการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการ หรือประชาชน
- ๖) การเฝ้าระวัง หรือติดตามกรณีการปฏิบัติงานของภาครัฐที่เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

- ๗) การเฝ้าระวัง หรือติดตามกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
- ๘) การเฝ้าระวัง หรือติดตามกรณีที่เหตุอันควรสงสัยสงสัย หรือส่อไปในทางทุจริต
- ๙) การบูรณาการหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต

๔. คุณสมบัติของเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๔.๑ เป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยมีผลงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการคัดเลือก หรือสรรหา และเป็นผลงานในพึงปรารถนาปัจจุบัน หรือเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

๔.๒ เครือข่ายที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ท. มาแล้ว สามารถเข้ารับการคัดเลือก หรือสรรหาได้ แต่ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก หรือสรรหา ต้องไม่เป็นผลงาน ที่เคยเสนอเข้ารับการคัดเลือกมาก่อน

๔.๓ ผลงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดในหลักเกณฑ์การสมัครคัดเลือก หรือสรรหาเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๔.๔ เครือข่ายที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบ หรือสรรหา ต้องไม่เคยถูก สำนักงาน ป.ป.ท. หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้มูลถึงที่สุด ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ให้ลงโทษทางอาญาและลงโทษทางวินัยร้ายแรง หรือต้องไม่เคยถูกศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกฐานความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

๕. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสรรหา เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๕.๑ เครือข่ายที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ สามารถยื่นใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) โดยถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ต่อคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ของ ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙ และส่วนกลาง ตามพื้นที่ที่เครือข่ายได้ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๕.๒ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙ และส่วนกลาง สามารถพิจารณาสรรหา และเสนอเครือข่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ เพื่อเข้าทำการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ ต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตได้ หากเห็นสมควรและมีความเหมาะสม

๖. หลักเกณฑ์ในการประเมิน ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเครือข่าย

(รวม ๑๐ คะแนน)

หมายถึง เครือข่ายที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการเครือข่าย โดยเครือข่ายต้องมีเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของเครือข่าย ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

(โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบถึงการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ปรากฏในช่องทางต่าง ๆ)

หลักธรรมาภิบาล	คะแนน
<p>๑) หลักคุณธรรม เครือข่ายต้องมีจิตอาสา มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต มีการแสดงออกถึงการนำหลักธรรมต่าง ๆ หลักจริยธรรม หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย หรือสมาชิกแสดงออกถึงความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา และกตัญญู และมีหลักฐานการแสดงออกเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกาศเจตนารมณ์ หรือภาพถ่าย การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือธรรมเนียมองค์กร หรือวิสัยทัศน์องค์กรหรือเครือข่าย หรือมีการดำเนินการต่าง ๆ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น</p>	๔
<p>๒) หลักความมีส่วนร่วม เครือข่ายต้องมีการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล หรือภารกิจอื่น ๆ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นในการทำงาน /วางแผนร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ (อาจจะเป็นรูปแบบการประชุม Onsite Online หรือผ่าน Application ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล) และมีหลักฐานการแสดงออกเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ</p>	๓
<p>๓) หลักสำนึกรับผิดชอบ เครือข่ายได้ดำเนินการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อองค์กรตนเองในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต หรือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการดำเนินภารกิจร่วมกัน หรือได้ดำเนินการอื่นใดกับ สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และมีการตอบสนองการทำงานร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ หรือแสดงให้เห็นถึงการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้เป็นที่ประจักษ์ หรือไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเป็นผู้ต้องหา หรือเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตและมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเคยต้องโทษคดีทุจริต โดยต้องมีหลักฐานการแสดงออกเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ</p>	๓

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

(๑๐ คะแนน)

การเข้าร่วม หมายถึง เครือข่ายมีจิตอาสา และสมัครใจด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมในลักษณะเป็นหมู่คณะ หรือส่งตัวแทนในนามเครือข่ายนั้น ๆ เพื่อเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือเป็นงานที่เครือข่ายจัดขึ้นเองและเกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น เครือข่าย หรือเครือข่ายมอบหมายให้ผู้แทนของเครือข่ายเข้ารับการอบรม สัมมนา เสวนาในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น หรือการที่เครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรม การรณรงค์การป้องกันการทุจริต กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือภาคประชาชน ในลักษณะจิตอาสา ในการให้ความร่วมมือ การสนับสนุนวิทยากร การสนับสนุนองค์ความรู้ หรือเครือข่ายดำเนินกิจกรรมเอง โดยการจัดกิจกรรมสามารถทำได้หลากหลาย ทั้งการจัดงานโดยทั่วไป หรือการจัดกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีหลักฐานการแสดงผลออกเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีการเผยแพร่สู่ช่องทางต่าง ๆ หรือสาธารณะ

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. มีการเข้าร่วมกิจกรรม ๑ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๒
๒. มีการเข้าร่วมกิจกรรม ๒ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๔
๓. มีการเข้าร่วมกิจกรรม ๓ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๖
๔. มีการเข้าร่วมกิจกรรม ๔ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๘
๕. มีการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ๕ ครั้ง ขึ้นไป และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ และการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต (รวม ๑๐ คะแนน)

๑. การถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ หมายถึง เครือข่ายได้นำการดำเนินการ หรือนำผลการดำเนินการ หรือการร่วมดำเนินการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่รับรู้ หรือเข้าใจ และนำไปสู่ การถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ หรือมอบนโยบาย หรือจัดทำเป็นรายงาน หรือสรุปรายงาน หรือจัดทำเป็น KM หรือนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการดำเนินการแบบปกติ ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเภทต่าง ๆ ในลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สามารถดำเนินการแบบปกติ หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ภายในสมาชิกเครือข่ายด้วยตนเอง หรือเครือข่ายของเครือข่าย หรือส่วนอื่น ๆ นอกเครือข่าย หรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มคนอื่น องค์กรอื่น เช่น การประชุม แบบออนไลน์ Video Conference Facebook Live ระบบ E - Learning YouTube Chanel หรือ สื่อวิทยุ เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานการแสดงผลออกเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๑
๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๒ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๒
๓. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๓
๔. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๔ ครั้ง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๔
๕. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๕

๒.การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การจัดทำสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่กลุ่มของตนมีนำไปสู่พื้นที่ หรือกลุ่ม บุคคลอื่น สามารถเรียนรู้และศึกษา ข้อมูล หรือนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการให้ความรู้ และส่งเสริมทัศนคติที่ดี ผ่านการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) จัดทำแผ่นพับ จัดทำโปสเตอร์ จัดทำหนังสือ จัดทำคลิปวิดีโอ จัดทำ TikTok จัดทำ YouTube จัดทำ E - Learning ประกอบการเผยแพร่ เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. มีสื่อองค์ความรู้ จำนวน ๑ ชิ้นงาน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๑
๒. มีสื่อองค์ความรู้ จำนวน ๒ ชิ้นงาน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๒
๓. มีสื่อองค์ความรู้ จำนวน ๓ ชิ้นงาน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๓
๔. มีสื่อองค์ความรู้ จำนวน ๔ ชิ้นงาน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๔
๕. มีสื่อองค์ความรู้ จำนวนตั้งแต่ ๕ ชิ้นงาน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๕

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต (รวม ๒๐ คะแนน)

หมายถึง เครือข่ายหรือผู้แทนของเครือข่ายได้ดำเนินการ สนับสนุน หรือเข้าร่วมภารกิจด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่สำคัญ หรือขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอให้ทำการสนับสนุนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และการประสานดังกล่าวได้รับการรับรองในรูปแบบต่าง ๆ หรือได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจากสำนักงาน ป.ป.ท. และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบในรูปแบบต่าง ๆ

๔.๑ เคยได้รับประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือหนังสือเชิญให้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมสัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมการณรงค์ หรือกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาสังคม หรือการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. หรือจากหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ในพื้นที่ต่าง ๆ

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้ความความรวมถึงการดำเนินการในพื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทต่าง ๆ โดยมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นใด ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการดังกล่าว

๑๐ คะแนน

๔.๒ เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยต้องเป็นรางวัล ในปีงบประมาณปัจจุบัน และหากเป็นรางวัลย้อนหลัง ต้องเป็นรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงกรณีที่เคยได้รับรางวัล เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” ๑๐ คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๑ - ๒ รางวัล	๒
๒. เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๓ - ๔ รางวัล	๔
๓. เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๕ - ๖ รางวัล	๖
๔. เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๗ - ๘ รางวัล	๘
๕. เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๙ รางวัลขึ้นไป	๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและให้ข้อมูล หรือการแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต (รวม ๕๐ คะแนน)

โดยมีการดำเนินการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. เครือข่ายดำเนินการสร้างช่องทาง หรือเปิดช่องทาง การรับ - แจ้งข้อมูล เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับ “การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ในรูปแบบต่าง ๆ (๑๐ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. เครือข่ายดำเนินการสร้างช่องทาง หรือเปิดช่องทาง การรับข้อมูล เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับ “การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ในรูปแบบต่าง ๆ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๕
๒. เครือข่ายดำเนินการแจ้งข้อมูล เบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับ “การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๕

หมายเหตุ : เครือข่ายดำเนินการสร้างช่องทาง หรือเปิดช่องทาง การรับ - แจ้งข้อมูล เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับ “การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑) เครือข่ายจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการเปิดช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ โดยช่องทางดังกล่าวมีเจตนาพร้อมเพื่อรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” (ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ)

๒) เครือข่ายได้ส่งเรื่องที่ได้รับมานั้นไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป (โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเรื่องต่อดังกล่าว)

๒. การดำเนินกระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง (๔๐ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑.เครือข่ายมีการดำเนินกระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง จำนวน ๑ - ๓ เรื่อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๑๐
๒.เครือข่ายมีการดำเนินกระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง จำนวน ๔ - ๖ เรื่อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๒๐
๓.เครือข่ายมีการดำเนินกระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง จำนวน ๗ - ๙ เรื่อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๓๐
๔.เครือข่ายมีการดำเนินกระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง จำนวน ๑๐ เรื่อง ขึ้นไป และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	๔๐

หมายเหตุ :

๑. กระบวนการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประกอบด้วย

๑.๑ การรับเรื่อง หรือพบเจอเรื่อง ที่ควรดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๑.๒ การส่งเรื่องที่ควรดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการด้วยตนเอง

๑.๓ หน่วยงานที่รับเรื่อง หรือเครือข่าย ดำเนินการในประเด็นตามที่ได้รับเรื่อง เช่น ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง หรือแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข โดยหน่วยงานดังกล่าว หรือโดยเครือข่ายเอง หรือเครือข่ายร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่รับเรื่อง

๑.๔ มีการแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายงานผลการดำเนินการไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. เครือข่ายที่เป็นองค์กร หรือมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ต้องดำเนินกระบวนการตามข้อ ๑ อย่างน้อย ๓ กระบวนการฯ จึงจะสามารถนำมานับเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้

เกณฑ์การประเมินเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ

ระดับดีเยี่ยม คือ เครือข่ายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และได้ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

ระดับดีเด่น คือ เครือข่ายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และได้ คะแนนรวม ๗๐ - ๗๙ คะแนน

ระดับดี คือ เครือข่ายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และได้ คะแนนรวม ๖๐ - ๖๙ คะแนน

ระดับมาตรฐาน คือ เครือข่ายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และได้ คะแนนรวม ๕๕ - ๕๙ คะแนน

หมายเหตุ

๑. เครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ต้องได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ ๕๕ คะแนนขึ้นไป
๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้ถือเป็นที่สุด
๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ต้องเป็นผลงานในปีงบประมาณปัจจุบัน และหากเป็นผลงานย้อนหลังต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร